



ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ...

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มีคุณสมบัติขอรับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอเลื่อนระดับเป็นระดับชำนาญการ
ตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เสนอเอกสารประกอบการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ครั้งนี้ จำนวน ๑ ราย
รายละเอียดตั้งบัญชีแนบท้ายประกาศ

ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ดำเนินการส่งผลงานเพื่อประกอบการ
ประเมินผลงาน ให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ประกาศ หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผลการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ถ้ายังประสงค์จะประเมินผลงาน
จะต้องดำเนินการเสนอผลงานประกอบการคัดเลือกใหม่

ผลการคัดเลือกนี้สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ หากพ้นระยะเวลา
ที่กำหนดจะถือว่าการคัดเลือกครั้งนี้สมบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน(เดือนระดับเป็นชำนาญการ)

ตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ. ๖๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ผู้ขอรับการคัดเลือก (วันที่รับเอกสารฯ)	ส่วนราชการเดิม/ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง (รับการคัดเลือก)	ตำแหน่ง เลขที่	(ผลงานที่เสนอเรื่อง)
๑	นางสาวจรรย์นธ์ พรรณอินทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลคำม่วง กลุ่มงานเทคนิคบริการ เภสัชกรปฏิบัติการ	ตำแหน่ง เลขที่ ๓๐๐๓๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลคำม่วง กลุ่มงานเทคนิคบริการ เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ตำแหน่ง เลขที่ ๓๐๐๓๔	<p>เรื่องที่เสนอประเมิน</p> <p>ผลการดำเนินงานตามแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotic Smart Use (ASU) และการใช้โปรแกรม ASU Pro ในการติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory Infection:URI) และโรคท้องร่วงเฉียบพลัน(Acute Gastroenteritis:AGE) โรงพยาบาลคำม่วง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/พัฒนาปรับปรุงงาน</p> <p>การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์</p>